

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 4 สิงหาคม 2559

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
1. จับตาการค้า ไทย-จีน หลังจีนชี้แจงการทบทวนนโยบายการค้า ต่อประเทศสมาชิก WTO	ไทยโพสต์
2. สั่งตรวจเข้มโรงฆ่าสัตว์เถื่อน	โพสต์ทูเดย์
3. ลุยทวงที่ดินสปก. เซ็กบิลรายใหญ่	โพสต์ทูเดย์
4. จี้มหาตไทยเร่งพิสูจน์สิทธิ์เกษตรกร"ฉัตรชัย"ล้มไม่กลัวอิทธิพลทหาร สั่งยึดที่ดิน ส.ป.ก.ลพบุรีหมื่นไร่	ไทยรัฐ
5. คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: เยือนเกาหลีใต้	ไทยรัฐ
6. 'ปักตู'ปลื้มส.ป.ก.ทวงคืนที่หลวง	เดลินิวส์
7. เกษตรรวบรวมบัตรผ่าน "ออนไลน์" แก้วฟ้าเอาหน้ำรอดเหตุค้างร่วมหมื่น กลัว ขรก.เปื้อนตราวิชา-เวลาเรียน	ไทยรัฐ
8. ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม	บ้านเมือง
9. ภาพข่าว: มอบกระบือ	มติชน
10. กษ.ร่วมเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล ครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย	มติชน
11. ภาพข่าว: ร่วมมือด้านเกษตร	คมชัดลึก

\*\*\*\*\*

## จับตาดูการค้า ไทย-จีน หลังจีนชี้แจงการทบทวนนโยบายการค้าต่อประเทศสมาชิก WTO

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศจีนได้มีการชี้แจงนโยบายการค้าต่อประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคมที่ผ่านมา ภายใต้กลไกการทบทวนนโยบายการค้าขององค์การการค้าโลก เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินนโยบาย มาตรการ หรือการปฏิบัติทางการค้าในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันจีนอยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร 5 ปี (2559-2563) เช่นเดียวกับประเทศไทย โดยแผนพัฒนาการเกษตรของจีนมุ่งเน้นการปฏิรูปภาคเกษตรโดยใช้นวัตกรรมและความทันสมัย รวมถึงการปรับปรุงนโยบายการอุดหนุนภาคเกษตรในภาพรวม เพื่อปกป้องที่ดินและรักษาคุณภาพของที่ดินเพื่อการเกษตร และการเพิ่มผลผลิตธัญพืชเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกรและผู้บริโภคมากขึ้น

ทั้งนี้ จีนเป็นประเทศผู้ค้าสินค้ารายใหญ่ที่สุดของโลก และยังเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย โดยตั้งแต่ปี 2556-2558 มีสัดส่วนการค้าสินค้าเกษตรร้อยละ 12 ของมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรของไทยกับโลกเฉลี่ยปีละ 167,615 ล้านบาท

และมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 17 ต่อปี โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าสินค้าเกษตรกับจีนมาโดยตลอด สินค้าส่งออกสำคัญไปจีน ได้แก่ มันสำปะหลัง สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง ข้าว น้ำตาลทรายบริสุทธิ์ ทุเรียนสด ผลไม้อื่นๆ เช่น ลำไย เงาะ น้อยหน่าและลิ้นจี่ อาหารปรุงแต่งอื่นๆ ปลาข้าว น้ำตาลที่ได้จากอ้อยอื่นๆ ปลาป่นซึ่งไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค

การดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของจีนมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ จึงมีผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ในโลก นอกจากนี้ จีนยังสามารถรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เนื่องจากจีนมีนโยบายสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ ในขณะที่ไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้น การรับรู้และเข้าถึงนโยบายการค้าของจีน จะเป็นประโยชน์ในการปรับตัวเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับบริบทของไทย สามารถขยายโอกาสทางการค้าและการพัฒนาระหว่างกันได้อย่างยั่งยืน

# สั่งตรวจเข้มโรงฆ่าสัตว์เถื่อน

โพสต์ทูเดย์ - พล.อ.ฉัตรชัย สั่งเข้มตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์เถื่อน จับมือมหาดไทยล้างบางพื้นที่อิทธิพลสูง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์เข้มงวดในการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ถูกกฎหมาย โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยเฉพาะโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็กที่กระจายในหลายจังหวัด ซึ่งจะต้องคำนึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงต้องตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ให้มีมาตรฐานอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังได้กำชับตรวจสอบคุณภาพการนำเข้าเนื้อสัตว์ที่เข้ามาเพื่อป้องกันเนื้อสัตว์ที่ไม่มีคุณภาพด้วย

“ในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงเกษตรและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันทำงาน เนื่องจากเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลโรง

ฆ่าสัตว์ ซึ่งผมได้หารือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว จากนั้นไปทั้ง 2 กระทรวงจะทำงานร่วมกัน เพราะบางพื้นที่อิทธิพลสูงทำให้องค์กรท้องถิ่นไม่กล้าเข้าไปดำเนินการ” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ด้านนายยุทธ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ยอมรับว่าโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ที่มีปัญหาอิทธิพลสูง เช่น โรงฆ่าสัตว์ทำอิฐ จ.นนทบุรี เป็นต้น ซึ่งจะหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเฝ้าระวังการเปิดโรงฆ่าสัตว์เถื่อน เพราะหากท้องถิ่นละเลยก็เข้าข่ายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์ได้เข้มงวดในการตรวจสอบโรงฆ่า โดยได้ดำเนินการจับกุมโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาตไปแล้วจำนวน 173 ราย มูลค่าของกลางที่ทำลายจำนวน 6 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีผู้

ประกอบการที่มีใบอนุญาต แต่โรงงานมีปัญหาในการดำเนินการ จึงขอยกเลิกใบอนุญาต จำนวน 56 ราย และแจ้งเตือนปรับปรุงโรงฆ่าที่มีสภาพทรุดโทรมอีก แจ้งเตือนจำนวน 196 ราย และหากไม่มีการปรับปรุงจะถูกดำเนินคดี และแจ้งพักใช้ใบอนุญาต เนื่องจากผิดกฎกระทรวง จำนวน 3 ราย ซึ่งจะมีการดำเนินการตรวจสอบทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกรณีเนื้อสัตว์ที่เข้ามาแบบไม่มีคุณภาพ ในปีนี้ได้ดำเนินการจับกุมไปแล้วจำนวน 1.2 ล้านกิโลกรัม และมีการเผาทำลายไปแล้ว 7 แสนกิโลกรัม ซึ่งเมื่อมีการตรวจจับแล้วก็จะมี การตรวจซ้ำอีก และหากพบมีการกระทำผิดซ้ำ จะมีการลงโทษที่รุนแรงขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้จะได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้การทำงานมีความรัดกุมและรวดเร็วมากขึ้น **๗**



# ลุยทวงที่ดินสปก. เช็กบิลรายใหญ่

โพสต์ทูเดย์ - “พล.อ.ฉัตรชัย” ลุยทวงคืนที่ดิน ส.ป.ก.รายใหญ่ ชูศาลโตหะย่ายข้าราชการงานไม่คืบ เล็งจัดที่ดิน 1.5 หมื่นไร่ป้อนเกษตรกรทำกิน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการใช้มาตรา 44 ทวงคืนพื้นที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ว่า ขณะนี้การปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดแผนที่ท้ายประกาศคำสั่ง คสช.ที่ 36/2559 ที่หน้าแปลงของสวนส้มธนาธรและสวนส้มทรายทอง จ.เชียงใหม่ และเชียงใหม่ รวมทั้งแปลงของสนามกอล์ฟไม้ด้า จ.กาญจนบุรี ภายหลังที่มีการแก้ไขเนื้อที่เล็กน้อย

ทั้งนี้ ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรฯ มีมาตรฐานเดียวในการดำเนินการ คือตรวจสอบและรื้อทวงคืนกลับมาให้กับเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน ซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอดูว่าจะมีการร้องคัดค้านภายใน 15 วันหรือไม่ ซึ่งจะครบกำหนดประมาณวันที่ 16 ส.ค. 2559 นี้ โดยสั่งการให้ทุกจังหวัดทำงานเต็มที่ตามนโยบายของรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีแปลงที่ดินที่ผู้ครอบครองคืนมาแล้วประมาณ 1.5 หมื่นไร่ เช่น แปลงของ พล.ต.ต.ชาลี เกษะนันท์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่ได้ทำหนังสือพร้อมคืนที่ดินให้ ส.ป.ก. แปลงที่ดินของนายชูเกียรติ ตั้งพงษ์ปราชญ์

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และแปลง นางเพียงใจ หาญพาณิชย์ และอื่นๆ ซึ่ง ส.ป.ก.จะทำแผนงานโครงการเพื่อเตรียมจัดทำแปลงที่ดินส่งให้กับเกษตรกรตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ต่อไป

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขานุการ ส.ป.ก. กล่าวว่า ในที่ประชุมทาง ร.มว. เกษตรฯ ได้กำชับให้ทุกพื้นที่เร่งทำงานให้เป็นไปตามกรอบที่ได้วางไว้ ซึ่งหากพื้นที่ใดละเลย ร.มว.เกษตรฯ ก็พร้อมที่จะย้ายเจ้าหน้าที่ หรือหากพบว่าละเว้น เพิกเฉยไม่เร่งปฏิบัติงาน

สำหรับการเข้าไปดำเนินการกับที่ดินที่เข้าข่ายมาตรา 44 ในพื้นที่ภาคตะวันออกในแปลงใหญ่ เช่นใน จ.สระแก้ว ปราจีนบุรี นั้น ล่าสุดปฏิรูปที่ดินจังหวัดรายงาน ว่า นางอุไรวรรณ เทียนทอง ได้นำเอกสารการเตรียมออกโฉนดที่ดิน ทั้ง น.ส.3 และโฉนดจำนวนมากกว่าร้องคัดค้านและเตรียมชี้แจงภายใน 30 วันตามที่คำสั่งกำหนด

ด้านพื้นที่ที่ ร.มว.เกษตรฯ จะลงไปตรวจสอบในวันที่ 5 ส.ค.นี้ นั้นจะเป็นการเข้าไปมอบนโยบายให้กับข้าราชการในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก 8 จังหวัด โดยจะไปตรวจสอบแปลงที่ดิน ส.ป.ก. ของนายคเชนทร์ เขียวขาววิทย์กุล แปลงที่ 4306 อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ซึ่งได้แสดงความจำนงในการคืนที่ดินให้กับ ส.ป.ก.แล้ว

## ● “ฉัตรชัย” ลั่นไม่กลัวอิทธิพลทหาร ● สั่งยึดที่ดิน ส.ป.ก.ลพบุรีหมื่นไร่

# จัฆมหาดไทยเร่งพิสูจน์สิทธิ์เกษตรกร

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ มีผู้ยื่นคัดค้านการยึดที่ดินสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กว่า 3,495 คน จำนวน 195 แปลงจาก 413 แปลงที่ติดประกาศแล้วทั่วประเทศ โดยเมื่อวานนี้ (3 ส.ค.59) มีพื้นที่ที่ครบกำหนดปิดประกาศพื้นที่เป้าหมายอีก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ กาญจนบุรี กำแพงเพชร และชัยภูมิ รวมพื้นที่ปิดประกาศ 48,000 ไร่ จำนวน 52 แปลง ซึ่งมีผู้ยื่นคัดค้านการยึดที่ดินสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ประมาณ 30,000 ไร่ ส่วนพื้นที่ที่ไม่มีผู้ยื่นคัดค้านและสามารถยึดคืนได้มีมากกว่าจำนวน 15,000 ไร่ ซึ่งตัวเลขสุทธิจะยังไม่ถึงจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายที่มีการปิดประกาศในวันที่ 16 ส.ค.2559

ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่า ผู้มีอิทธิพลในจังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์สายตรงถึงผู้ใหญ่ในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้กระทรวงเกษตรฯ และ ส.ป.ก.ยุติการดำเนินการทวงคืนที่ดิน ส.ป.ก. ในจังหวัดสระแก้วนั้น พล.อ.ฉัตรชัยยืนยันว่า กระทรวงเกษตรฯ จะเดินหน้าทวงคืนที่ดิน ส.ป.ก.ต่อไป และไม่มีใครจะมาสั่งให้ยุติโครงการนี้ได้ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งการเอง ให้กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับที่ดินของหน่วยงานกลาโหม ที่มีกระแสข่าวที่ดินแถบจังหวัดลพบุรี เป็นที่ยึดครองของทหารหลายหมื่นไร่

“ผมไม่กลัวอิทธิพลของทหารผมคือทหารที่จะมายึดที่ทหารที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง และพร้อมเดินหน้าทวงคืนที่ดินอย่างเต็มที่ โดยสั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งดำเนินการทวงคืนให้ได้ และเมื่อนายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมแล้ว คงไม่มีใครที่จะมาหยุดผมได้ เพราะไม่มีใครที่จะใหญ่กว่านายกรัฐมนตรี แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ของทหารก็ตาม ผมก็ไม่กลัวหรอก จะเร่งเดินหน้าให้เต็มที่ เพื่อให้การยึดคืนที่ ส.ป.ก. เกิดได้ทันภายในรัฐบาลชุดนี้ ตอนนี้ผมกลัวอย่างเดียวคือเรื่องการนำเอกสารสิทธิมายื่นคัดค้าน ซึ่งอาจต้องนำไปพิสูจน์สิทธิ์กับกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย จึงอาจทำให้กระบวนการเข้ายึดที่ดินต้องล่าช้าออกไป”

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ล่าสุด ส.ป.ก. ได้รับหนังสือจาก พล.ต.ต.ชาติ เกษะนันท์ อดีตรองผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และอดีตผู้บังคับการตำรวจน้ำ ว่า ยินดีจะมอบที่ดินแปลงหมายเลข 8069 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เนื้อที่ 535 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา คืนให้กับ ส.ป.ก.แล้ว โดยในวันที่ 5 ส.ค.นี้ จะลงพื้นที่ในจังหวัดสระแก้ว เพื่อตรวจเยี่ยมการทำงาน และให้กำลังใจข้าราชการ.



**เยือนเกาหลีใต้:** พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 7-10 ส.ค.59 จะเดินทางไปเยือนสาธารณ-

รัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เพื่อหารือด้านการเกษตรกับ รมว.เกษตร อาหาร และกิจการชนบท เพื่อผลักดันให้ไทย-สาธารณรัฐเกาหลี จัดทำเอ็มโอยู ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน เพื่อแก้ไขปัญหาการนำเข้า-ส่งออกและเปิดตลาดสินค้าใหม่ ซึ่งปัจจุบันสินค้าเกษตรไทยเป็นที่นิยมของ เกาหลีใต้ เช่น มะม่วงพันธุ์ทับทิมหาหนก และติดตามการเปิดตลาดไก่สดแช่เย็น และแช่แข็ง.



## 'บิกตู'ปลื้มส.ป.ก.ทวงคืนที่หลวง

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการใช้ ม.44 ทวงคืนพื้นที่ ส.ป.ก. ขณะนี้ครบกำหนด 4 จังหวัดคือ จ.กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี กำแพงเพชร ชัยภูมิ รวมพื้นที่ 52 แปลง เนื้อที่ 4.9 หมื่นไร่ มีผู้คัดค้านรวม 3 หมื่นไร่ และพื้นที่เข้ายึดได้เลย 1.5 หมื่นไร่ ส่วนที่เหลืออยู่ในขั้นตอนแสดงสิทธิการครอบครองพื้นที่ว่าถูกต้องหรือไม่ โดยมีพื้นที่ยึดคืน 25 จังหวัด 431 แปลง รวมเนื้อที่ 437,106 ไร่ จะครบกำหนดการแสดงสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 5-16 ส.ค. พื้นที่ยึดคืนมา 1.5 หมื่นไร่ จะดำเนินการวางผังจัดแปลงให้เกษตรกรผู้ยากไร้ ซึ่งวันนี้พื้นที่เขียนเสร็จแล้วที่ จ.กาญจนบุรี ที่ดินของนางเพียงใจ หาญพาณิชย์ เนื้อที่ 1,060 ไร่ โดยใช้สหกรณ์มาบริหารตามโมเดลจัดที่ดินชุมชน ต.ระบัว จ.อุทัยธานี แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยรายละ 1 ไร่ ทำกิน 5 ไร่ มีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากร ร่วมกันจัดพื้นที่ ทั้งนี้พื้นที่ยึดคืนของ พล.ต.ต.ชาติ เกกะนันท์ อดีต รอง ผบ.ตร. ที่บุกรุกที่ อ.ปากช่อง เนื้อที่ 500 กว่าไร่ ได้มีหนังสือแจ้งมายังเลขาธิการ ส.ป.ก.ยื่นคดี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มีความพอใจมากที่สุด ส.ป.ก.เร่งรัดเรื่องนี้ ยืนยันว่าไม่ว่าผู้มืสิทธิพลใหญ่โตแค่ไหนก็ต้องคืนที่หลวง ไม่มีละเว้น

รมว.เกษตรกล่าวอีกว่าในวันศุกร์ที่ 5 ส.ค.นี้จะลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. 5 จังหวัดมีสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง และ จันทบุรี โดยรับทราบความก้าวหน้าการยึดคืนพื้นที่ โดยสระแก้ว มี 78 แปลง เนื้อที่ 87,257 ไร่ มีผู้คัดค้าน 114 ราย และแปลง ของนาย กเชนทร์ เชื้อชาญกุล เนื้อที่ 1,000 ไร่ อยู่ที่ ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร ปกฤษฏ์กุลปัดส์ แสดงเจตนาคืนพื้นที่ให้ ส.ป.ก. ส่วน จ.ฉะเชิงเทรา มี 27 แปลง เนื้อที่รวม 21,978 ไร่ มีผู้คัดค้าน 543 ราย 25 แปลง จ.ตรัง มี 5 แปลงเนื้อที่ 3,523 ไร่ มีผู้คัดค้าน 16 ราย จ.จันทบุรี มี 2 แปลง เนื้อที่ 1,128 ไร่ มีผู้คัดค้าน 31 ราย จ.ชลบุรี มี 14 แปลง เนื้อที่ 16,070 ไร่ มีผู้คัดค้าน 70 ราย ด้านนายสรรเสริญ อัจจุตมาหัส เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่าเตรียมทำแผนที่เป้าหมายยึดคืน 100 ไร่ ที่มีพบการใช้ที่ดิน ผิดวัตถุประสงค์ ซ้ำขายเปลี่ยนมือขณะนี้ทำการตรวจสอบพิภพกระวาง ขอบเขต 1.7 หมื่นแปลงทั่วประเทศ 4.2 แสนไร่ คาดว่าได้คืนอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ โดยส่วนใหญ่ปลูกสวนยาง ทำรีสอร์ท โรงแรมเริ่มจัดส่งแผนที่เป้าหมายให้จังหวัดกลางเดือนนี้ สำหรับพื้นที่ ส.ป.ก.บึงกะโล จ.อุดรดิคค์ ให้ชะลอการเข้าไปดำเนินตามมาตรา 44 ก่อนเนื่องจากมีปัญหามวลชนเข้าไปจับจองพื้นที่ ได้ให้ทางส.ป.ก.จังหวัด เข้าไปเจรจาเพื่อลดความขัดแย้งก่อน.

## ● แก้วเอาหน้ารอดเหตุค้ำร่วมหมื่น ● กลัว ชรก.เปื้อนตราวิชา-เวลาเรียน

# เกษตรรวบรัดอบรมผ่าน "ออนไลน์"

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯมีแผนที่จะพัฒนาข้าราชการทุกระดับให้มีความรู้และทันต่อเหตุการณ์ แต่ในปัจจุบันการทำงานต่างๆยังล่าช้า โดยเฉพาะหลักสูตรการบริหารการพัฒนา การเกษตรและสหกรณ์ระดับต้นและระดับกลางของสถาบันเกษตรราชการ ซึ่งในปี 2559 มีผู้เข้ารับการอบรมเพียง 250 คน หรือรุ่นละ 50 คนเท่านั้น ทำให้มีผู้ค้างอบรมจำนวนมาก ประมาณ 10,000 ราย ทางเกษตรฯจึงมีนโยบาย ส่งเสริมการเรียนทางไปรษณีย์หรือระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสะดวกยิ่งขึ้น โดยวางเป้าหมายโครงการทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในปี 61

ทั้งนี้แนวคิดการเรียนทางไปรษณีย์ หรือระบบออนไลน์นี้ มาจากมหาวิทยาลัยโซโซทัยธรรมราช และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ใช้ระบบออนไลน์ในการเรียนชั้นปริญญาตรี ทางกระทรวงเกษตรฯจึงจะนำมาปรับใช้ให้เข้ากับหลักสูตร โดยให้ข้าราชการที่เข้าร่วมอบรมเข้าเรียนเฉพาะวิชาที่สำคัญเท่านั้น ซึ่งอาจจะมีเพียง 2-3 จากวิชาเรียนทั้งหมด 20 วิชา และนัดเจอกันแค่วันเสาร์-อาทิตย์ โดยหาสถานที่ใหญ่ๆนัดรวมในแต่ละรุ่น เพื่อมาเรียนวิชาที่สำคัญ ซึ่งการเรียนแบบนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของสถาบันเกษตรราชการที่มีงบประมาณเพียงปีละ 700,000 บาทได้

สำหรับหลักสูตรการอบรมของเกษตรราชการแบ่งออกเป็น 3 ชั้นคือ ชั้นต้นอบรม 3 สัปดาห์ ชั้นกลางอบรม 1 เดือน และชั้นสูงอบรม 2 เดือน ตามลำดับ นอกจากนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานต้นสังกัดในแต่ละกรมต้องอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่เหล่านี้ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ตามหลักสูตรของเกษตรราชการ เพื่อพัฒนาให้ข้าราชการเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถทันสมัย มีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน หรือสมาร์ทออฟฟิศเซอร์ โดยใช้เวลาอบรมสั้นๆ เพียง 2-3 วันเท่านั้น "ผมได้ไปคุยกับทีมงานประชากรรัฐที่มีภาคเอกชนร่วมอยู่ด้วย โดยให้ภาคเอกชนลงพื้นที่ประสานงานกับข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งได้รับคำตอบกลับมาว่า บางพื้นที่ข้าราชการให้คำตอบดีมาก บางพื้นที่ไม่รู้จะไรสักอย่าง ซึ่งเห็นชัดว่าถ้าข้าราชการไม่รู้จะไรเลย เขาจะไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรฯได้แม้กระทรวงจะออกนโยบายดีแค่ไหน หากตัวออฟฟิศเซอร์ยังไม่รู้จะไรหรือกระตือรือร้นถึงแม้มีนโยบายดีก็ไปไม่รอด จึงต้องเร่งพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพโดยเร็ว นอกจากนี้ หลังการอบรมแล้วจะต้องประเมินทุก 3 เดือน เพื่อวัดผลด้านคุณภาพว่านำไปใช้ประโยชน์แค่ไหน".



# บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 4 สิงหาคม 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 4626

Col.Inch: 12.35

Ad Value: 11,115

ภาพขาว: ตรวจเยี่ยม

หน้า: 8(ขวา)

PRValue (x3): 33,345

คลิป: ขาว-ดำ



**ตรวจเยี่ยม...พล.อ.ฉัตรชัย** สารีภักยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย สุวรรณ บูราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก วชิรินทร์ วาเกษมพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี และอาวุธ สุริยัน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ (ลับปะรด) ของนายจันทร์ เรืองเรา เกษตรกรต้นแบบในเขตปฏิรูปที่ดินและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ (ลับปะรด) ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

วันที่: พุธที่ 4 สิงหาคม 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 14025

Col.Inch: 13.52

Ad Value: 14,872

หน้า: 7(ล่าง)

PRValue (x3): 44,616

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: มอบกระบือ



## มอบกระบือ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย น.สพ.ไพโรจน์ เสงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบกระบือจำนวน 450 ตัว ให้กับเกษตรกรในโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ (ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ) จำนวน 90 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลซันบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2559 ที่ผ่านมา

## กษ.ร่วมเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล ครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย

**นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย และเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล ประจำปี 2559 กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดงานสัมมนาในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้หัวข้อ “สหกรณ์ สร้างโลกที่ดีกว่า” ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นการเผยแพร่บทบาทของสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลก และประกาศเจตนารมณ์ขององค์การสัมพันธ์ภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (ICA) ในเรื่อง “พลังสหกรณ์ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของสหประชาชาติ ในการรวมตัวกันของขบวนการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสันติภาพโลก โดยในปีนี้อัตถภาพ ICA ได้แสดงเจตนารมณ์สนับสนุนสหประชาชาติเรื่อง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยเน้นย้ำถึงการจัดการความยากจนให้หมดไป การสร้างความเข้มแข็งและขยายความร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์ระหว่างประเทศ และภาคอื่นๆ รวมทั้งรัฐบาลในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติด้วย การสัมมนามีผู้แทนจากหลายฝ่ายเข้าร่วม ได้แก่ ผู้นำสหกรณ์ไทย และผู้แทนองค์กรสมาชิกขององค์การสัมพันธ์ภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จาก 11 ประเทศ ประกอบด้วย ภูฏาน จีน อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย เนปาล ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา และเวียดนาม

นายธีรภัทร กล่าวอีกว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการประชาสัมพันธ์แผนการทำงานด้านพัฒนาการสหกรณ์ไทย ซึ่งถือเป็น

นโยบายที่สำคัญของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้แบ่งชั้นสหกรณ์ออกเป็น 4 ชั้น คือ 1 2 3 และ 4 ตามลำดับ ซึ่งขณะนี้มีสหกรณ์กว่า 1,200 แห่งที่มีการพัฒนาและยกระดับสูงขึ้น พร้อมกันนี้ได้ตั้งโรงเรียนผู้ตรวจการสหกรณ์ขึ้น และจัดอบรมให้แก่กรรมการสหกรณ์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร นอกจากนี้ จะจัดตั้งสถาบันให้ความรู้ และเผยแพร่ด้านการบัญชี การสหกรณ์ รวมถึงการรวมกลุ่มต่างๆ ให้กับสมาชิก ซึ่งจะอยู่ในแผนการพัฒนาสหกรณ์ไทย โดยคาดว่าจะในปี 60 จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับงานสหกรณ์ได้

ด้านนายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์จะนำความรู้ของแต่ละประเทศ รวมทั้งกระบวนการสหกรณ์ของแต่ละประเทศมาเปรียบเทียบ มาศึกษาให้รู้เขารู้เรา ว่าแต่ละประเทศนั้นมีการส่งเสริมสหกรณ์ในการปรับเปลี่ยนสหกรณ์ไปอย่างไรบ้าง นอกจากนี้การดำเนินงานสหกรณ์ของไทยในปัจจุบันทางรัฐบาลได้ส่งเสริมแนวทางพระราชรัฐ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประสานกับหอการค้าจังหวัดในทุกจังหวัด เพื่อให้หอการค้าของแต่ละจังหวัดเข้ามาทำงานร่วมกับสหกรณ์ของแต่ละจังหวัด โดยการนำเอาความรู้จากภาคเอกชน เช่น เรื่องของการตลาด เรื่องของการผลิต นำองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนระหว่างสหกรณ์และหอการค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยตั้งเป้า 1 สหกรณ์ 1 หอการค้า นำร่อง ในแต่ละจังหวัด เพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิรูปภาคการเกษตรในระยะยาวต่อไป



# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: พุธที่ 4 สิงหาคม 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5402

Col.Inch: 14.77

Ad Value: 32,494

ภาพข่าว: ร่วมมือด้านเกษตร

หน้า: 6(บน)

PRValue (x3): 97,482

คลิก: [คลิก](#)

